

มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

3.2.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ/ระดับสถาบันด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือเกณฑ์ EdPEX

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงประกาศใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) สป.อว. ตามประกาศ กมอ. ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อ 2 ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

2) กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

3) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานำไปดำเนินการ และแจ้งผลการประเมินระดับสถาบันพร้อมแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยอาจแจ้งเป็นรายปี หรือรวบรวมแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนปีที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก

4) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่อาจดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เพราะขาดแคลนงบประมาณหรือกำลังคน ให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา

ปัจจุบันมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์ประกันฯ) ที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่

1) เกณฑ์ IQA ของ สป.อว. 2) เกณฑ์ AUN-QA ของ AUN 3) เกณฑ์ EdPEX ของ สป.อว. นำมาจากสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

4) เกณฑ์ CUPT-QA ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ทบอ. (AUN-QA) และ 5) เกณฑ์อื่น ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ สป.อว. และ ทบอ. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเลือกใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมและผลักดันเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ EdPEX ให้ใช้เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอทิศทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ/ระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEX (คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ) ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ/ระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEX (คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ)

ระดับ	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ มทร.สุวรรณภูมิ (เกณฑ์ประกันคุณภาพฯ)	
	ปีการศึกษา 2566	ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
ระดับหลักสูตร	เกณฑ์ IQA สป.อว. (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)	เกณฑ์ IQA สป.อว. (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
	เกณฑ์ AUN-QA (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565)	เกณฑ์ AUN-QA (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565)
ระดับคณะ	เกณฑ์ IQA สป.อว. และเกณฑ์ EdPEX	เกณฑ์ EdPEX
ระดับสถาบัน	เกณฑ์ IQA สป.อว. และเกณฑ์ EdPEX	เกณฑ์ EdPEX

โดยมีการวางแผนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ/ระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEX (คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ) ในปีการศึกษา 2565 และ 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบทิศทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ/ระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEX (คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ)

มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ การศึกษา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code



จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ/ระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEX (คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ)
2. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตาม ข้อ 2 (2) – (4) ของประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

(นายสถิตย์ อรุณแสง)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ